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ประเด็นท่ี 1 การใหบริการขออนุญาตนาํเขาและสงออกเมล็ดพันธุแบบรวมศูนย 
 

 ปจจุบัน ขั้นตอนการนําเขาและสงออกเมล็ดพันธุ มี 2 หนวยงานเกีย่วของ ไดแก  
- กรมศุลกากร  สังกัดกระทรวงการคลัง  
- กรมวิชาการเกษตร   สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

ผูที่ตองการนําเขา-สงออกเมล็ดพันธุตองไปยื่นเรื่องคํารองทั้งสองหนวยงาน ในแตละหนวยงานก ็
มีหนวยงานยอยที่จะตองไปยื่นคาํรองเดินหนังสืออีก  เชนที่กรมวิชาการเกษตร  ผูประกอบการตองไปยื่น
เร่ือง ณ ดานกกักันพืชเพื่อขอนําเชา-สงออกเมล็ดพันธุ  และตองไปขอรับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 
ณ ฝายพนัธุพชื และตองไปยื่นเรื่องขอรับการตรวจโรค ณ  ฝายวิจยักกักันพืชอีก ซ่ึงหากทั้งสองหนวยงาน 
กรมศุลกากรและกรมวิชาการสามารถจัดใหมีการรวมการใหบริการในลักษณะของการรวมศูนยของแตละ
กรม และระหวางกรม จะทาํใหผูประกอบการไดรับความสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 
 
ขอสรุปประเดน็ท่ี 1 
 
 ปจจุบัน กรมศุลกากรไดนําระบบการยื่นเรื่องของนําเขา-สงออกสินคาแบบ EDI หรือ Electronic 

Data Interchange มาใชแลว รวมทั้งสินคาที่เปนเมล็ดพันธุ ผูประกอบการสามารถขอนําเขาสงออกแบบ 
On-line ได  ซ่ึงชวยประหยดัเวลาและขั้นตอนการเดินเรื่องนําเขา-สงออกภายในหนวยงานกรมศุลกากรได  
แตกย็ังไมสามารถ On-line ในการประสานขอมูลระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน ขอมูลคณุภาพเมล็ดพันธุ
จากกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากหนวยงานอื่นยังไมมกีารใชระบบ EDI นี้  อยางไรก็ตาม ฝายพันธุพืช 
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  รับเรื่องการจัดใหบริการแบบรวมศูนยของกรมวิชาการเกษตร   ใน
ขั้นตอนการนาํเขา-สงออกที่เกี่ยวของกับกรมวิชาการเกษตรไวพิจารณาตอไป 
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2/ประเด็นที่ 2… 

ประเด็นท่ี 2 ปญหาความลาชาในขั้นตอนที่เปนขอจํากัดของการขออนญุาตนําเขา – สงออก 
 

• ความลาชาในการใหบริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุ  ซ่ึงรวมการ 
ตรวจสอบความงอก และการตรวจสอบโรคติดมากับเมล็ดพันธุ 

กรมวิชาการเกษตร โดยทั้งสองหนวยงาน คอื ฝายพันธุพืชยืนยนัวา ปจจบุันการตรวจสอบ 
คุณภาพดานความงอกของเมล็ดพันธุที่ตองการนําเขา-สงออก ไมมคีวามลาชาเพราะไดทําการสุมตัวอยาง
เมล็ดพันธุทันที่ภายในวันเดยีวกับที่ไดรับการแจงวามีเมล็ดพันธุที่ตองตรวจสอบ   และในการตรวจสอบ
คุณภาพความงอก ก็มีระยะเวลาของการตรวจสอบที่แนนนอน ตามกฎของการทดสอบคุณภาพ  ดังนั้น 
เวลาที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพความงอกในปจจุบัน   จึงเปนเวลาที่รวดเร็วที่สุด   แลวในทางปฏิบัติ 
สวนฝายวิจัยการกักกันพืช  ก็ไดใหเหตุผลในทํานองเดียวกันวา ระยะเวลาของการตรวจสอบโรค นั้น ก็มี
กําหนดแนนอนวาจะทราบผลในกี่วนั เปนสิ่งที่ผูประกอบการตองวางแผนการนําเมล็ดพันธุมาขอรับการ
ตรวจสอบใหทันเวลากับการนําเผลไปใชประกอบการนําเขา-สงออก อยางไรก็ตามมีกรณีที่การตรวจสอบ
โรคบางชนิดตองเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง  ซ่ึงฝายฯ มีไมเพยีงพอ ทําใหตองรอและเกดิความลาชาได  
ในกรณีนี้ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะใหฝายวิจยัการกักกนัพืช ให Accredited Lab แกหนวยงานวิจยัที่มี
เครื่องมือและความสามารถในการตรวจโรคดังกลาว เชน มหาวิทยาลัยตางๆ ศูนยพันธวุิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) รวมถึง Lab ของภาคเอกชน มาเปนผูชวยตรวจสอบ โดยการเชิญ
หนวยงานดังกลาวมาประชุมหารือ และกําหนดแผนความรวมมือระหวางกัน 
 
ประเด็นท่ี 3 เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการผลิตเมล็ดพันธุในประเทศไทย 
 

3.1 การผลักดันการวิจัยเร่ือง พันธุพืช GMOs ในประเทศไทย 
 
ปจจุบัน รัฐบาลไทยยังไมอนญุาตใหมีการทดสอบพันธุพืชที่ไดจากการดัดแปลพันธกุรรม 

ในภาคสนาม หรือในแปลงเปด  เพื่อวจิัยการปรับตวัของพืช และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ในเรื่องนี้
ผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุมีความเห็นวา ทําใหประเทศไทยเสียโอกาสในการลงทุนของบริษัทตางชาตทิี่
ตองการเขามาผลิตเมล็ดพันธุพืช GMOs ในประเทศไทย รวมทั้งทําใหเกิดความลาหลังของการพัฒนาพันธุพืช
ที่มีคุณสมบัติที่ดี ทนทานตอโรค-แมลง และใหผลผลิตสูงของประเทศไทย 
 

ขอสรุปจากการอภิปราย คือ เร่ืองนี้เปนเรื่องนโยบายของรัฐ  ซ่ึงผูที่มีหนาที่เสนอความเหน็ตอรัฐบาล คือ 
กรมวิชาการเกษตร โดยสํานกัคุมครองพันธุพืช  ซ่ึงไมไดสงตัวแทนเขาสัมมนา   จึงฝากใหตวัแทน   จาก
กรมวิชาการเกษตร นําไปเสนอเพื่อผลักดนัในเรื่องนี ้
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3/3.2 การละเมิด... 

3.2 การละเมิดสิทธิบัตรพันธุพชื (การขโมยพนัธุพืช) 
 
ผูประกอบการแจงวา ปจจุบันการขโมยพันธุพืชไปผลิตและจําหนาย   มีความรุนแรงมากขึ้น     

ซ่ึงมีผลกระทบอยางมากตอบริษัทที่ถูกขโมยพันธุ   และความนาเชื่อถือในการลงทุนจากตางประเทศ 
 

ขอสรุปจากการอภิปราย  คือ  เร่ืองนี้ผูที่มีหนาที่  คือ  กรมวิชาการเกษตร  โดยสํานกัคุมครองพันธุพืช  ซ่ึง
ไมไดสงตัวแทนเขาสัมมนา  จึงฝากใหตวัแทนจากกรมวชิาการเกษตร นําไปเสนอเพือ่ผลักดันในเรือ่งนี้ 
 

3.3 การขาดบคุลากรในดานการปรับปรงุพันธุพืช และดานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 
 

ปจจุบัน  บริษทัเมล็ดพันธุมีความขาดแคลนนักปรับปรุงพนัธุ รวมทั้งนักวชิาการดานเมลด็พันธุ   
เนื่องจากมีผูสนใจศึกษาทางดานนี้ลดลง 
 

ขอสรุปจากการอภิปราย คือ บริษัทเล็ดพันธุ ควรมีการสงบุคลากรที่ทํางานอยูแลวมาศึกษาตอทั้งระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อจะไดกลับไปทํางานใหกับบริษัท  รวมทั้งสรางแรงจูงใจโดยการใหทุน 
การศึกษาสําหรับผูที่สนใจเรียนตอในดานนี้   และสถานศึกษาควรมกีารปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีวิชา
ทางดานการตลาดให นิสิตและนักศึกษามคีวามรูดานการตลาดมากขึ้นนอกเหนือจากดานการเกษตร 
 

3.4 การเรงรัดใหหนวยงานของรฐั จัดตั้งหองปฏิบตัิการที่รับรองโดย ISTA 
 

ปจจุบัน ในประเทศไทยยังไมมีหนวยงานหรือหองปฏิบัติการที่รับรองมาตรฐานโดย 
ISTA  

ซ่ึงในบางครั้งทําใหเกดิปญหาการสงออกเมล็ดพันธุได   ดังนั้น  ทางภาคเอกชน  จึงขอความสนับสนุนจาก
กรมวิชาการเกษตรใหชวยเรงรัดดําเนินการจัดตั้งหองปฏิบัติการที่ผานการรับรองมาตรฐานโดย ISTA  
 

ขอสรุปจากการอภิปราย คือ ฝายพันธุพืช  กรมวิชาการเกษตร  ยืนยันวาจะเรงไปดําเนนิการในเรื่องนี้ 
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